

บทบรรณาธิการ

อมพระมาพุดก็ไม่เชื่อ หน้าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้

7 ปี'ลุงตุ๋'ดักดาน กว่า 'ยุคไฉ่เหลียม-จาด่าง' จริงหรือ???

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันครบรอบ 7 ปี รัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพรรคเพื่อไทย (22 พฤษภาคม 2557) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ซึ่งพลเอกประยุทธ์ ได้ขึ้นบริหารประเทศสืบจากนั้นเรื่อยมาจนถึงวันนี้วนเวียนที่นั่นแต่เปลี่ยนเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย เช่นเดียวกับ “ไฉ่เหลียมทักชิม” และ “นังจาด่างยิ่งลักษณ์”

แต่ที่แตกต่างกันนั้นเกิดจากสำนักนักการเมืองบางกลุ่มที่อดีตเคยเสวยสุขสำราญร่วมอยู่ในรัฐบาลทั้ง 2 ยุค ที่ว่ากันว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายจนประเทศชาติเศรษฐกิจและสังคมเกิดความเสียหาย

“หญิงหน้อย-สุดารัตน์ เกยราพันธุ์”อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่รับใช้ใกล้ชิดร่วมหัวจมท้ายสนองคตมหาสกุล “ชินวัตร” มาถึง 2 ชั่วคน หลอนโสดซื้อความผ่านแฟนเพจที่ชื่อ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan”กรณีการบริหารราชการแผ่นดินของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ว่า

“ประยุทธ์อยู่มา 7 ปี ใช้งบแผ่นดินไป 20.8 ล้านล้านบาท คุ้มเงินทะเล 4.9 ล้านล้านบาท ทำหนี้สาธารณะไทย ทะยาน ทะลุ 8.47 ล้านล้านบาท หนี้ครัวเรือนคนไทยสูงเป็นประวัติการณ์ 14 ล้านล้านบาท ทะลุ 89.3% ของ GDP เอาแต่หัวงเงินแบบไร้ยุทธศาสตร์ ยิ่งทำคนไทยยังจนบริหารล้มเหลวทุกมิติ ทำประเทศเดินถอยหลังเสียโอกาสของคนไทยค่ะ”

แต่ก่อนที่เราจะเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงตาม “อุดมการณ์มั่นคงตรงไปตรงมา” เราอยากย้อนพฤติกรรมของ “เจ้หน้อย-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยราพันธุ์” ทั้งในทางการเมืองและด้านสังคมโดยเฉพาะเมื่อช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ในภาวะความโศกเศร้าอาดูรและเตรียมถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อหลวงของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร” หล่อนกลับขึ้นรถแห่ติดป้ายโฆษณาลักษณะหาเสียงเชิญชวนประชาชนถวายดอกไม้ธูปเทียนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อถูกกระแสตำหนิจากสังคมไทย หล่อนหาแสงสปอตไลท์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกล่าวอ้างว่า ภาพรวมการจัดกิจกรรมที่มีผู้ชมกิจกรรมถึง 9 หมื่นตลอดถนนลาดปลาเค้า จึงจำเป็นต้องใช้รถเพราะต้องจัดกิจกรรมทุกซุ้ม

นางบอกว่าไม่ได้คิดหาผลประโยชน์หรือหาเสียงกับประชาชนจากงานนี้ รถคันที่ใช้ในงานเป็นรถที่ขโมยมาจากที่งานหาเสียงในพื้นที่ และลืมไปว่ารถคันนี้มีป้ายชื่อตัวเองตัวเท่าบ้าน และมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ ทั้งบอกว่า พลาดก็คือพลาด แต่ไม่มีกรกล่าวขอพระราชทานอภัยโทษ นั่นคือพฤติกรรมหนึ่งของ “เจ้หน้อย-สุดารัตน์ เกยราพันธุ์” ส่วนตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่มีการโสดไว้ นั่นต้องถามผู้โสดข้อความด้วยสามัญสำนึกให้ตอบตรงไปตรงมา ในฐานะที่อู๋มชู “นังปู จาด่าง” กับโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดเกิดความเสียหายกว่า 7-8 แสนล้านบาท ค่าเสียหายจากโครงการ “ห่วยบนดิน” ที่ไม่ได้ส่งรายได้คืนรัฐบาลนับแสนล้าน ค่าเสียหายจากโครงการทุจริตบ้านเอื้ออาทรกว่า 6 หมื่นล้าน ค่าแปลงสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิต ทำให้รัฐเสียหาย 5.6 หมื่นล้านบาท โดยที่บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น ทุจริตในวงกว้างว่านเครือได้รับผลประโยชน์ คุณหญิงสุดารัตน์จะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เรื่องนี้ยังไง

หากคุณหญิงยังไม่ไร้สติสัมปชัญญะเสียแล้ว คงจำได้ว่าตลอด 10 ปีในยุคทักษิณมาจนถึงยุคจาด่างพื้นที่ 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นฐานเสียงของพรรคไทยรักไทยมาจนยุคพรรคเพื่อไทยนั้นสาธารณูปโภคเป็นยังไงกับ 7 ปีที่ “คุณหญิง” มองว่ารัฐบาลทำประเทศชาติเดินถอยหลังนั้นจริงหรือ

รถไฟรางคู่ที่สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและเกษตรกรภาคอีสานเกิดความสะดวกในด้านการขนส่งผลผลิตตัดเทียมเหมือนกับสาธารณูปโภคพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ถนนมอเตอร์เวย์หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 มูลค่าลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านสามารถเปิดใช้ได้แล้วหลังดำเนินโครงการเพียง 2 ปี รถไฟฟ้าในระบอบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครที่สามารถบรรเทาปัญหาการจราจรในกทม.ได้พอสมควร โดยไม่ได้สำรองสำราญสัญญาจอมปลอมม้ออวดว่าแก้ไขได้ภายใน 6 เดือนอย่างไรบางคน “ลุงตุ๋”บริหารประเทศ 7 ปี บ้านเมืองถอยหลังลงคลอง ไร้ความเจริญจริงหรือ???